

สำเนา

ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบ
ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า
ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

.....

ตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ได้ดำเนินการใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในหน่วยงานอื่นจากกรมป่าไม้ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน ๒ อัตรา โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินฯ ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาของการยื่นใบสมัครแล้ว มีผู้มาแสดงความจำนงสมัครเข้ารับการประเมินฯ ในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน ๒ ราย ไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการประเมินฯ แต่อย่างใด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

พนักงานพิทักษ์ป่า

เลขประจำตัว เข้ารับการ ประเมิน	เลขประจำตัว ในบัญชีเดิม	ลำดับที่สอบ ได้บัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	๑๓๐๙๐๐๒๒	๒๑	นายวิวัฒน์ ขุนสิทธิ์	
๐๐๒	๑๓๐๙๐๐๙๕	๒๓	นายอานนท์ อินทราม	

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

วัน	เวลา	สถานที่สอบ
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖	๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๓๐ น. - ผู้สมัครฯ รายงานตัว ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป - เริ่มสอบสัมภาษณ์	ณ ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ (สงขลา)

/ค) ประกาศ...

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) และทางเว็บไซต์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) www.forest.go.th/songkhla13/

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ คือ ผู้สมัครต้องมาให้ทันตามเวลาที่กำหนดในประกาศ และจะเข้าห้องสอบเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบเรียกชื่อให้เข้ารับการประเมิน โดยจะเรียงตามลำดับเลขที่ประจำตัวสอบจากน้อยไปหามาก ผู้สมัครที่มาไม่ทันหรือไม่อยู่ในขณะที่เจ้าหน้าที่เรียกชื่อสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน ไม่ว่ากรณีใดๆ และจะถือว่าเป็นผู้ขาดสอบ และเมื่อผู้สมัครถูกเรียกชื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อและรับใบสมัครเข้ารับการประเมินจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงนาม) เจษฎา เจษฎาภินันท์

(นายเจษฎา เจษฎาภินันท์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

สำเนาถูกต้อง



(นายกิตติศักดิ์ เต็มตระกูล)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ